



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๐๙/๒๕๖๑

ด้วย นางสาววิชุดา วรรณราช ผู้ร้อง อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๒ ซอยรังสิต-นครนายก ๕๖ ซอย ๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายชำนาญ วรรณราช ผู้ตาย กับนางสาวเสาวณี ศรีดำ ซึ่งบิดาและมารดาอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรร่วมกัน ๕ คน คือ นางสาวชลธิชา วรรณราช ปัจจุบันอายุ ๒๙ ปีเศษ ผู้ร้อง นายชานนท์ วรรณราช ปัจจุบันอายุ ๒๓ ปีเศษ นายธีระพงษ์ วรรณราช ปัจจุบันอายุ ๑๕ ปีเศษ และเด็กหญิงกัญญารักษ์ วรรณราช ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปีเศษ ระหว่างที่ นายชำนาญมีชีวิตอยู่ ได้ให้การรับรองผู้ร้องและบุตรทุกคนว่าเป็นบุตรของตน กล่าวคือ รู้เห็นยินยอมในการแจ้งการเกิด โดยระบุในรายการเกี่ยวกับบ้านระบุว่า เป็นบิดา ให้ความยินยอมในการใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา และดูแลเวลาเจ็บป่วย อุบัติเหตุตั้งแต่เล็ก จนกระทั่งเติบโต และได้ร่วมกันพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งครอบครัวที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนพฤติการณ์แสดงออกต่อสาธารณชนและญาติพี่น้องเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบุตรของตน ต่อมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นางสาวเสาวณีได้หายสาบสูญออกไปจากบ้านเลขที่ดังกล่าว ไม่มีบุคคลใดพบเห็นหรือทราบข่าว ว่ามารดาอยู่แห่งหนตำบลใด หรือเป็นตายร้ายดีอย่างไร แต่จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร มารดายังคง มีชื่อปรากฏอยู่ที่เดิมโดยมิได้แจ้งย้ายภูมิลำเนาไปที่อื่นใด เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายชำนาญได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุหลอดเลือดแดงใหญ่แตกฉีก ภายหลังเมื่อนายชำนาญถึงแก่ความตายแล้ว สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี จะจ่ายบำเหน็จชราภาพกรณีตายให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ร้องและพี่น้องทุกคนมิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชำนาญ จึงไม่สามารถจ่ายเงิน จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องและพี่น้องทุกคนได้ ประกอบบิดาและมารดาของนายชำนาญ คือ นายสายหยุด วรรณราช และ นางท่าเนียม วรรณราช ถึงแก่ความตายไปก่อนทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อน และนำคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลไป แสดงจึงจะจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวให้ได้ ด้วยเหตุขัดข้องดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ ศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชำนาญ วรรณราช เพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลไปดำเนินการติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมายต่อไป ในการยื่นคำร้องนี้ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากทายาทของผู้ตายแล้ว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะ คัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอตุลาการที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เข็ดทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี